
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2561 

วันพฤหัสบดีที่ 27  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นายโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล 
  2. นางปัณรส    แช่มใส   รองประธานสภาเทศบาล  

3. นายบุญยิ้ม          น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายสมบัติ  พุกนิลฉาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายบุญรุ่ง    วรหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
  6. นายด ารงค์          เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  7. นายประสิทธิ์  จันทร์ดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางสมศรี    เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
          9. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   สมาชิกสภาเทศบาล 

10.นายสร้อย  น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นายประสงค์   โพธิ์อ่ิม   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสุพจน์    รัศมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  
1. นายบุญเชิญ          ข าสาคร   นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลา          ใจดี   รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภู่ศรี    เกตุแก้ว   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวิทยา          วรวงษ ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายภานุวัชร  รัศมี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวณัฐฐิญา  เพ็ชรดี     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวสุดารัตน ์ เหลืองโสภากร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางรสสุคนธ์   ทองบุญ   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

        10. นายสมทรง  ข าสาคร   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
        11. นายนาทกมล  มณีกุล   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
รายงานการประชุม 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบลายมือชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภา   
เห็นว่าสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ  และเชิญสมาชิกเข้าประชุมประจ าที่       
ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภา  และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าว
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
 



 ๒ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอกล่าวสวัสดี  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  
2561  เมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและเชิญเลขานุการได้
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 

 

จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ประกาศจังหวัด 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมุทรสาคร เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  สมัยวสิามัญ   

สมัยที ่๑ ประจ าปี ๒๕61  ด้วยจังหวัดสมุทรสาครไดร้ับค าร้องขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๑ ประจ าปี ๒๕61   
เพ่ือขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน  2561 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน  2561 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61 
      

          ธีรพัฒน์  คัชมาตย์   
                                 (นายธีรพัฒน์ คชัมาตย์) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทน 
                              ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วย ต าบลเกษตรพัฒนาได้รับค าชื่นชมการท างานจากท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีการด าเนินงานที่สร้างชื่อเสียง 

ให้กับอ าเภอบ้านแพ้วและจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการด าเนินงานของ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนาด้วยดีมาโดยตลอด 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 



 ๓ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม 

ที่ได้ประชุมกันไว้หรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
  
มตทิี่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม -  
   (สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อทราบ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   - ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 

4.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561   

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2561  ขอเชิญแถลงต่อที่ประชุม 
 
นายบุญเชิญ   ข าสาคร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน   ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ 

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณาอนุมัติให้โอน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือให้การบริหารงาน
ของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

เหตุผล 
     เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 50 และ มาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่



 ๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า รวมทั้งการให้มีน้ าสะอาด
หรือการประปา การจัดระบบสาธารณูปการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงสมควรโอนงบประมาณซึ่งมีเงินเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ดังนี้ 

 

โอนลด 
 

1.กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 
พนักงานเทศบาล  ตามที่ ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตั้ งไว้ 
1,770,000.-บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 877,260.-บาท ขอโอน
ลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน 451,000.-บาท  

 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานไฟฟ้าถนน 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     1. โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 19  หมูที่ 1 บ้านคลองนางนม 

ศรีอุดมสุข จากถนนสายโรงหีบถึงคลองตัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 580 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 
451,000.-บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ) 

 

     ส าหรับอ านาจในการพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27 ประกอบ ข้อ 14 และข้อ 15 

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณา 



 ๕ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               - จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อสงสัยใดๆหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล    - ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ี 
   ประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลา 
พอสมควร  และมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงาน ตามท่ี
ผู้บริหารได้เสนอมาจริง จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวตามที่ขอ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 27 ประกอบ ข้อ 14 และข้อ 15 

 
4.2  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการกันเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขออนุมัติกันเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขออนุมัติกันเงินรายจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอ
เชิญแถลงต่อที่ประชุม 

 
นายบุญเชิญ   ข าสาคร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณาอนุมัติขยายเวลา 

เบิกจ่ายเงินโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขอ
อนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 เนื่องจากมีความจ าเป็น 
และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๖ 

เหตุผล 
     ตามท่ี เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  และขอกันเงินต่อสภาเทศบาลใน
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560   เมื่อวันพุธที่  
27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด 5  ข้อ  59 เพ่ือน ามาจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1  
โครงการ  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 6  โครงการ โดยมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1 รายการ 

1.กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 รายละเอียดตาม 
รูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 99,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ) 

 

ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 6 รายการ 

 

1.กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

(1.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรบริเวณบ้านผู้ใหญ่ 
  สมคิด เทียนซ้อน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร  

 หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 
1,143,000 บาท 
 



 ๗ 

 (2.) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนางวันดี ฉิมมณี หมู่ที่ 1 ขนาด 
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่ 
 เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 864,000 บาท 
    (3.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางประชุม วรโชติ  

 หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 307,000 บาท 

   (4.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรบ้านนางยุพิน เฉียวเฉ่ง  
  หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร  
  รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 1,849,000 บาท 

(5.) โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตัน  
หมู่ที่ 5 ความยาว 68 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
ตั้งไว้ 304,000 บาท 

    (6.) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 19  หมูที่ 1 บ้านคลอง 
นางนมศรีอุดมสุข จากถนนสายโรงหีบถึงคลองตัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 580 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด ตั้งไว้ 451,000.-บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ
สาธารณะ) 

 

ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 
รายการ เป็นเงินงบประมาณ 99,000 บาท และขออนุมตัิกันเงินรายจ่าย
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
6 รายการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  4,918,000 บาท   

 

     ส าหรับอ านาจในการพิจารณาอนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ 
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 
ข้อ 59  

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขอ
อนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอสภา
เทศบาลพิจารณา 
 
 
 



 ๘ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล   กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และขออนุมัติกันเงินรายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไปแล้วนั้น  ขอทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามข้อ
สงสัยใดๆ หรือไม่  

ถ้าไม่ม ีขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาและขอมติจากที่ประชุม
ในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลาพอสมควร   
จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ 
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 1 รายการ  เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น  99,000 บาท และอนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 
รายการ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,918,000 บาท เพ่ือน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด 5 ข้อ  59   
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   อ่ืน ๆ 
 

1.มอบหมายสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               ตามท่ี เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ได้มีค าสั่งที่ 602/2557 และ 
ประธานสภาเทศบาล  347/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน เป็น
กรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  
การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ.2557 ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยจะหมดวาระใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2561  
 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา จึงได้ขอ 
ความอนุเคราะห์สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ได้มอบหมายสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนาแทนท่านเดิมที่ได้หมด
วาระลง และขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
 
 



 ๙ 

จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มปีระกาศคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป เว้นเเต่ข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
๒๕๕9 และประกาศ ฯ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 รวมทั้งได้มีการเพ่ิมเติมใน
ส่วนของคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาในส่วนต่างๆ ซึ่งทางกองทุนฯ
จะได้ด าเนินการต่อไป  

ในส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย
จ านวน ๒ คนเป็นกรรมการนั้น จะได้ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาที่ท่านเห็นสมควรเป็นกรรมการ และขอสงวนการ
พิจารณามอบหมายในครั้งนี้  ไปด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ  พ.ศ. 2561 ต่อไป 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ในการนี้ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีท่านเห็นสมควรเพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
 

นายด ารงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายด ารงค์  เกตุแก้ว  สมาชิก
สภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอท่านปัณรส  แช่มใส รองประธานสภา 

เทศบาล เป็นคณะกรรมการฯ 
 

ที่ประชุม    ยกมือรับรองการเสนอชื่อเป็นเอกฉันท์  
 
 

นายบุญรุ่ง  วรหาญ   กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายบุญรุ่ง  วรหาญ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอท่านนิพนธ์  ศิริวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะ 

กรรมการฯ 
 

ที่ประชุม    ยกมือรับรองการเสนอชื่อเป็นเอกฉันท์  
 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   - จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้ใดอีก จึงถือว่าสภามีมติมอบหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน คือ 
  



 ๑๐ 

๑. นางปัณรส  แช่มใส  
      ๒. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์ 

   เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
เกษตรพัฒนา 
  

2. การด าเนินงานของเทศบาล 
 

นายบุญรุ่ง  วรหาญ   กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายบุญรุ่ง  วรหาญ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาล เขต 1  ตามท่ีกระผมพร้อมด้วย ทีมงานสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3  

ท่าน ได้ด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่อยู่เสมอ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว มีอายุการใช้งานมานาน 
บ่อยครั้งเกิดขัดข้องระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า หรืออาจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ หากซ่อมแซมแล้วอาจจะไม่คุ้มค่า
ต่อการด าเนินการ จึงขอปรึกษาว่าจะสามารถจัดซื้อใหม่ได้หรือไม่ 

 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนชี้แจงว่า การด าเนินการในเรื่อง 

ดังกล่าว ในการพิจารณาจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ บรรจุลงใน
แผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อย่างครบถ้วน ซ่ึง
ทางเทศบาลจะได้พิจารณาการด าเนินการ และประสานกับทุกชุมชนในการ
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ต่อไป 
 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ส าหรับการด าเนินงานจากงบประมาณ
เหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้  เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ
ในรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา เมื่อพิจารณาแล้วจึงยังไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้ทันภายในปีนี้  
 

ทั้งนี ้ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุก
ท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลด้วย หากพบ
ปัญหาใดๆ จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 
มติที่ประชุม    -  รับทราบ- 

 
นายด ารงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายด ารงค์  เกตุแก้ว สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอผู้บริหาร ในการพิจารณาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ในการด าเนินการก าจัดหญ้าและวัชพืช ให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
ด าเนินการด้วยครับ 
  
 
 



 ๑๑ 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนชี้แจงว่า การด าเนินการในเรื่อง 

ดังกล่าว ทางเทศบาลได้ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และพร้อมใช้
งานได้เสมอ ซึ่งบางกรณีอาจจะไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ทางเทศบาลจะ
ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการจัดหาต่อไป 

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา              จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
  

    เลิกประชุมเวลา  10.35 น. 
 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.       ผู้จดบันทึก 
                            (มนัส  ประคองโพธิ์ทอง) 


